

# สมาคมตัวแทนประกันชีวิตฯ เตรียมจัดงาน

## THAIFA CONVENTION 2014 เชิญวิทยากรดังใน

ประเทศและต่างประเทศร่วมถ่ายทอดประสบการณ์

ฝ่ายวิชาการสมาคมฯ ประสาน “สำนักงาน คปภ.” ให้

ผู้เข้าร่วมสัมมนาใช้เวลาอบรมหักลดจำนวนชั่วโมง

อบรมในการต่อใบอนุญาตได้เพิ่มอีก



นายจิตติน ต่ายทรัพย์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน(THAIFA) เปิดเผยว่า ในวันที่ 23 สิงหาคม 2557 นี้ สมาคมตัวแทนฯ จะจัดงานสัมมนาวิชาการครั้งใหญ่ THAIFA CONVENTION 2014 ขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี โดยงานนี้จะมีวิทยากรดังจากต่างประเทศ คือ Mr.Marcus Wong มาบรรยายในหัวข้อ Build your BRAND through Social Media และ Build your TEAM to the TOP พร้อมกับวิทยากรคนไทยอีกมากมาย

“นอกจากนี้เรายังมีวิทยากรคนไทยร่วมอื่นๆ อีกหลายท่าน อย่างเช่น คุณเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล คุณชัยวัฒน์ ใจดี คุณวิรัช กันทะเนตร คุณนพพร รุ่งสว่าง และคุณณัฐชานันท์-คุณรัฐชนันท์ นันทพงศ์โกดิน ที่จะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการครั้งนี้อย่างคับคั่งทีเดียว แล้วผู้เข้าร่วมสัมมนายังจะได้ชมมินิคอนเสิร์ตของคุณดรุณี สุทธิพิทักษ์ (เป็๊กซ์ ดีลิบ) อีกบรรยากาศหนึ่งด้วย และในวันดังกล่าวจะมีพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรที่ปรึกษาการเงิน “FChFP” ซึ่งเราได้รับเกียรติจากประธานInternational Certification and Standards Board (ICSB) และประธาน APFinSA มาร่วมแสดงความยินดีด้วย” นายจิตติน กล่าว และว่า

สำหรับงานนี้สมาคมได้มอบหมายให้ตัวเองเป็นประธานจัดงาน จึงได้เตรียมงานและร่วมหารือกับคณะทำงานจนมีความพร้อมเต็มที่ โดยตั้งเป้าจำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ไว้ประมาณที่ 2,500 คน เพราะเชื่อว่าการจัดงานสัมมนาครั้งนี้จะตอบโจทย์ในเรื่องการเติมความรู้ให้กับตัวแทนได้เป็นอย่างดี เพราะวิทยากรต่างประเทศและวิทยากรในประเทศที่บรรยายนั้นล้วนต่างเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการเงิน หรือการขายประกันชีวิต ที่สามารถลงในรายละเอียดในเรื่องของจำนวนเบี้ยหรือจำนวนราย ได้ด้วย



“ผมเชื่อว่าวันนั้นถ้าใครมาร่วมงาน จะต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า คุ่มค่าจริงๆ ซึ่งล่าสุดขณะนี้ก็ได้รับการตอบรับจากหลายๆ บริษัทที่จองซื้อบัตรมาร่วมงานแล้วจำนวนมาก สำหรับผู้ที่จองซื้อบัตรเข้าร่วมงานหรือ EARLY BIRD ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557 จะอยู่ที่ราคา 1,000 บาท แต่หากจองซื้อในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 22 สิงหาคม 2557 จะอยู่ที่ราคา 1,200 บาท และวันงานคือวันที่ 23 สิงหาคม 2557 จะอยู่ที่ราคาใบละ 1,400 บาทครับ ”

ประธานจัดงานกล่าวว่า สำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้ก็คงจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการนำจำนวนชั่วโมงของผู้เข้าร่วมสัมมนาไปใช้เป็นส่วนลดจำนวนชั่วโมงอบรมในการต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 4 ได้เช่นเคย เช่นเดียวกับงานสัมมนาของสมาคมตัวแทนฯ ครั้งก่อนๆ ที่ได้จัดงานวิชาการไปแล้ว อย่างเช่น THAIFA CONVENTION ปีก่อน และงาน MDRT ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งได้รับการตอบรับจากเพื่อนสมาชิกตัวแทนเป็นอย่างดีมากมาตลอดอยู่แล้ว

ทั้งนี้การประชุมสัมมนา THAIFA CONVENTION 2014 นี้กำลังอยู่ในระหว่างรอการอนุมัติจำนวนหักลดชั่วโมงอบรมต่อใบอนุญาตข้างต้นจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งปีก่อน คปภ. อนุมัติให้งาน THAIFA CONVENTION ได้รับการหักลดจำนวนชั่วโมงอบรมได้ถึง 5 ชั่วโมง ดังนั้นปีนี้สมาคมฯ จึงคาดว่า จะได้เพิ่มจำนวนชั่วโมงมากขึ้น เพราะงานครั้งนี้จัดหนึ่งวันเต็มตั้งแต่ 08.00 น. ตอนเช้าถึง 18.00 น. ตอนเย็น